



ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๒๘๑๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบเนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กรณีที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งให้หัวหน้า สำนักงานปลัดเทศบาลเป็นผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล หรือจะแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการ สถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนปลัดเทศบาลได้หรือไม่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้ง แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. กรณีการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ ประธานกรรมการ จ.ส.ท. แต่งตั้งจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาอนุบาลมากกว่าหนึ่งแห่ง ประธานกรรมการ จ.ส.ท. ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลที่มีความอาวุโสสูงสุด และรองลงมาตามลำดับ เป็นผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลแห่งที่ ๒ และแห่งที่ ๓ ต่อไปตามลำดับ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุติตเดช มีจันทร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๔-๙๖๒๔ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๕๔๔-๙๖๒๔ ต่อ ๑๗



สถ.พย.	
เลขที่.....	๐๘๒๖๕
วันที่.....	17 ธ.ค. 2562
เวลา.....	

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

✓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสระบุรี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดบึงกาฬ)

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการตรวจสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท ๐๔๐๓/ว ๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/๘๑๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามระเบียบและหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับข้อหารือจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งให้หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเป็นผู้ตรวจการสถานธนานุบาล หรือจะแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนปลัดเทศบาลได้หรือไม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่อ้างถึง ขอชักซ้อมแนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. กรณีการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ประธานกรรมการ จ.ส.ท. แต่งตั้งจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนานุบาลมากกว่าหนึ่งแห่ง ประธานกรรมการ จ.ส.ท. ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลที่มีความอาวุโสสูงสุด และรองลงมาตามลำดับเป็นผู้ตรวจการสถานธนานุบาลเทศบาลแห่งที่ ๒ และแห่งที่ ๓ ต่อไปตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนานุบาลถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายตรวจการสถานธนานุบาล
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๑ ต่อ ๑๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๒
ผู้ประสานงาน ปาริดา เพียรดี
โทร ๐๘๒ ๒๗๒ ๒๘๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ ๙๑๙



สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ทหารือกรณีการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดสระบุรีได้ขอทหารือกรณีการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีนายนภดล สาธุงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแก่งคอย มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองแก่งคอย เนื่องจากปลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอยได้แต่งตั้งให้หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยเป็นผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองแก่งคอย โดยจังหวัดสระบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการตรวจสถานธนาอนุบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจของผู้ตรวจสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการมอบอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และปลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยปฏิบัติราชการแทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ กำหนดให้มีผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนาอนุบาลละหนึ่งคน แต่งตั้งโดยประธานกรรมการ จ.ส.ท. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการตรวจสถานธนาอนุบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรค ๑๐ กำหนดให้มีผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการ จ.ส.ท. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดว่า ได้แต่งตั้งให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลหรือปลัดสุขาภิบาลที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำเทศบาลหรือประจำสุขาภิบาลอยู่เดิม เป็นผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำเทศบาลหรือสุขาภิบาลนั้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอทหารือดังนี้

๑. หากคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ ๑๕๕/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๐ ยังมีได้ยกเลิกไป กรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องเสนอขอแต่งตั้งจากประธานกรรมการ จ.ส.ท. เว้นแต่กรณีบุคคลอื่น ต้องได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการ จ.ส.ท. ก่อนจึงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลได้ ถูกต้องหรือไม่อย่างไร

๒. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการ จ.ส.ท. สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ได้หรือไม่ และจะต้องรายงานให้ประธาน จ.ส.ท. ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวหรือไม่

๓. กรณีปลัดเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสถานธนานุบาล สามารถมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น นอกเหนือจากรองปลัดเทศบาลได้หรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. กรณีคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ ๑๕๕/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๐ ยังมีได้ยกเลิกไป กรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องเสนอขอแต่งตั้งจากประธานกรรมการ จ.ส.ท. เว้นแต่กรณีบุคคลอื่น ต้องได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการ จ.ส.ท. ก่อนจึงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลได้ ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เมื่อพิจารณาตามความในข้อ ๕ วรรค ๑๐ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการตรวจสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดไว้ว่า ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการ จ.ส.ท. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผลของระเบียบดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติเพื่อความสะดวกรวดเร็วในทางธุรการหรือการเบิกจ่าย ประธานกรรมการ จ.ส.ท. จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการ จ.ส.ท. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กรณีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการ จ.ส.ท. สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ได้หรือไม่ และจะต้องรายงานให้ประธาน จ.ส.ท. ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีข้อหารือของจังหวัดสระบุรีเป็นกรณีของเทศบาลเมืองแก่งคอย ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าปลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกรณีดังกล่าว จึงต้องถือตำแหน่งเป็นสาระสำคัญ และเมื่อมีการแต่งตั้งโดยถือตำแหน่งเป็นสาระสำคัญในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้รักษาราชการแทนจะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนโดยไม่ต้องพิจารณาเรื่องการมอบอำนาจอีก

๓. กรณีปลัดเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสถานนันทนาการ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวก สำนัก ผู้อำนวยความสะดวก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น นอกเหนือจากรองปลัดเทศบาลได้หรือไม่ เมื่อได้พิจารณาว่าเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งตามข้อ ๒ แล้ว จึงไม่มีประโยชน์ในการพิจารณาประเด็นนี้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชจร ศรีชวโนทัย)

รองประธานกรรมการจัดการสถานนันทนาการ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานแทน
ประธานกรรมการจัดการสถานนันทนาการ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายตรวจการสถานนันทนาการ

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๒

ผู้ประสานงาน นางสาวปาริตา เพียรดี

โทร ๐๘๒ ๒๗๒ ๒๘๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/พศ๑๐



สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานยานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

✓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ทหารือกรณีการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานยานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๒๓.๓/๗๒๐๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญขอทหารือกรณีนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญได้ลาออก
จากตำแหน่ง และทำให้ตำแหน่งนายกเทศมนตรีว่างลง ปลัดเทศบาลจึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองอำนาจเจริญ พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานยานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงขอทหารือว่า เทศบาลเมืองอำนาจเจริญสามารถแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานยานุบาล
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานยานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.)
พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานยานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้
ประธานกรรมการ จ.ส.ท. แต่งตั้งจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีสถานยานุบาลมากกว่าหนึ่งแห่ง ประธานกรรมการ จ.ส.ท. ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
แต่งตั้งรองปลัดเทศบาลที่มีความอาวุโสสูงสุด และรองลงมาตามลำดับเป็นผู้ตรวจการสถานยานุบาลเทศบาล
แห่งที่ ๒ และแห่งที่ ๓ ต่อไปตามลำดับ ซึ่งการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานยานุบาลดังกล่าว เป็นการแต่งตั้ง
โดยถือตำแหน่งเป็นสาระสำคัญ กรณีเทศบาลเมืองอำนาจเจริญมีสถานยานุบาล ๑ แห่ง จึงแต่งตั้ง
ให้ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเป็นผู้ตรวจการสถานยานุบาล และเมื่อมีการแต่งตั้งโดยถือตำแหน่ง
เป็นสาระสำคัญในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงเป็นกรณีที่
ผู้รักษาราชการแทนจะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการจัดการสถานยานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายตรวจการสถานยานุบาล

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๑ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๒

ผู้ประสานงาน นางสาวปาริตา เพียรดี

โทร ๐๘๒ ๒๗๒ ๒๘๖๔